



BPP รุกซื้อโรงไฟฟ้าสหรัฐ

■ จับมือพันธมิตรลงทุน ■ เจียดงบรอ 300 ล้านเหรียญฯ



กิริณ
ลิมปพยอม

นิวส์ คอนเน็คท์ - BPP หวังปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ 1 โครงการภายในไตรมาส 3/64 พร้อมจับมือพันธมิตรเข้าลงทุนซื้อโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศต่างๆ เพิ่มเติม หวังหนุนกำลังผลิตสู่เป้าหมาย 5,300 MW ภายในปี 68

นายกิริณลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งโรงไฟฟ้าแบบ IGCC [อ่านต่อหน้า 2](#)

SEAFCO โค้งแรกสุดใส่
ลุ้นกำไรกลับมาเป็นบวก โบรกชี้เป้าราคา 5 บาท
นิวส์ คอนเน็คท์ - SEAFCO ลุ้นกำไรไตรมาส 1/64 กลับมาเป็นบวก หลังจากไม่มีกำไรตั้งสำรองหนี้เสียเหมือนไตรมาสก่อน พร้อมมองงานเอกชนเริ่มมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่งานภาครัฐคาดว่าจะเพิ่มในครึ่งปีหลัง

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO ทางผู้บริหารของ SEAFCO คาดว่ารายได้และอัตรากำไรขั้นต้นปี 64 จะทรงตัวจากปีก่อน ในส่วนของ S&A คาดว่าจะต่ำลง เนื่องจากไม่มีการตั้งสำรองหนี้เสีย 22 ล้านบาทบันทึกในช่วงไตรมาส 4/63 โดยการปรับอัตรากำไรขั้นต้นและการตั้งสำรองหนี้เสีย 22 ล้านบาทเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวจึงคาดผลประกอบการไตรมาส 1/64 จะกลับมาเป็นบวก แม้รายได้จากการก่อสร้างจะทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับโครงการ The Forestias ได้เริ่มก่อสร้างแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค. ส่วนโครงการ Central Embassy จะเริ่มสร้างในช่วงไตรมาส 2/64 ซึ่ง SEAFCO [อ่านต่อหน้า 2](#)

III ฟิ้นธงรายได้โตกว่า 20% ทุ่ม 800 ลบ. เทกขกิจการ

นิวส์ คอนเน็คท์ - III คาดผลงานไตรมาส 1/64 เติบโตร้อนแรง หลังธุรกิจในเครือฟื้นยกกลุ่ม มั่นใจรายได้ปี 64 เติบโตกว่า 20% ตามแผน พร้อมทุ่มเงิน 800 ล้านบาทปิดดีลซื้อกิจการ

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า ภาพรวมผลงานไตรมาส 1/64 คาดว่า จะเติบโตอย่างมาก [อ่านต่อหน้า 2](#)



PROEN พุ่ง 200% - ดร.ภากร ปีตธวัชชัยกรรมาการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ในโอกาสเข้าทำการซื้อขายในตลาด mai วันแรก โดยเปิดตลาดที่ 9.75 บาท เพิ่มขึ้น 200% จากราคา IPO ที่ 3.25 บาท

3 เดือน

TOYOTA ALTIS 1.8 E-A 2023
TOYOTA ALTIS 1.6 G-A 2023
TOYOTA WIG 1.5 E-A 2023

ดอกเบี้ยเริ่ม 2.99%

ดาวน์ 0%

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มีนาคม 2564

ราคาเดียว **333,000** ทุกคัน!



BPP

และโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศจีน โดยบริษัทได้เตรียมเงินทุนไว้ราว 200-300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อรองรับแผนการเข้าซื้อกิจการในปี

สำหรับความคืบหน้าการซื้อกิจการ (M&A) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐฯนั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเข้าตรวจสอบสถานะและทรัพย์สิน หรือ ดีล ดีลิจนท์ จำนวนหลายโครงการ โดยบริษัท

ได้จัดตั้งทีมงานในสหรัฐฯ ให้เข้ามาช่วยในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจำนวน 1 โครงการภายในไม่เกินช่วงไตรมาส 3/64 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 1,000-1,600 เมกะวัตต์ (MW) โดยรูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะการร่วมลงทุนกับพันธมิตร ซึ่งบริษัทจะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 25-30% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/64 เป็นต้นไป

หลังได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วช่วงกลางเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสร้างกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นราว 220-250 ล้านบาทต่อไป

ขณะที่บริษัทยังเตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 2 แห่งคือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคนเซนโนมะ กำลังการผลิตติดตั้ง 20 MW และโรงไฟฟ้าชิราคาวะ กำลังการผลิตติดตั้ง 10 MW ในช่วงไตรมาส 4/64 โดยบริษัทยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายในการมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 5,300 MW ภายในปี 68



ทิพย์
ดาลาด

ยังมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งบริษัทยังเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจที่ได้เข้าซื้อกิจการ

นอกจากนี้ช่วงไตรมาส 2/64 บริษัทจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท ShipSmile ตามสัดส่วนการลงทุน 30% ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายแพคเกจจัดส่งโดยด่วน Same Day Delivery โดยปีนี้กิจการของ ShipSmile จะมีการขยายอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้รายได้ทั้งปี 64 จะเติบโตมากกว่า 20% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,664 ล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทได้เตรียมเงินลงทุนไว้อีก 800 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจเดิมและซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าลงทุนในกิจการต่างๆ ซึ่งจะหนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยปัจจุบันนี้มีการเจรจาอยู่ 2 ราย ซึ่งคาดว่าจะปิดดีลให้ได้ภายในปีนี้

III

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 407.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 22.5 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนจากธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในเครือ

ทั้งหมดปรับฟื้นตัวชัดเจน

โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายมีการจ้างงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ลูกค้ากลุ่มสินค้าทั่วไปยังคงใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ และ

SEAFCO

เห็นแนวโน้มการฟื้นตัวของโครงการภาคเอกชน แต่ส่วนมากเป็นโครงการขนาดเล็ก และมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ เนื่องจากการแข่งขันสูง ขณะที่โครงการภาครัฐคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ส่วนใหญ่คาดว่าจะเริ่มเกิดขึ้นในปี 65 เช่น 3 สัญญาสำหรับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึ่งเซ็นสัญญาแล้วเมื่อ 29 มี.ค. ส่วนสัญญาทางด่วนพระราม 3 - ดาวคะนอง 1 และ 3 คาดว่าจะกลับมาเปิดประมูลเร็วๆ นี้

โบรกเกอร์ "ซื้อ" SEAFCO

โบรกเกอร์	แนะนำ	ราคาเป้าหมาย (บ.)
บล.ทิสโก้	ซื้อ	5.00 บาท
บล.หยวนต้า	ซื้อ	5.40 บาท
บล.กรุงศรี	ซื้อ	5.60 บาท



ปิติ ตันตทาเกษม

TTB เผยโฉมโลโก้ใหม่ 7 พ.ค.นี้

หลังจากที่“ทีเอ็มบีธนชาต”ได้ประกาศชื่อใหม่ออกไปแล้ว ก็เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่วันศุกร์ที่ 7 พ.ค.นี้ ซึ่งธนาคารพร้อมเปิดตัวโลโก้ของธนาคาร หรือ “ttb” เพื่อสื่อสารสร้างความคุ้นเคยให้ลูกค้า และจะทยอยเห็นโลโก้ “ttb” ผ่านช่องทางทั้งสาขา ตู้เอทีเอ็ม และสื่อการตลาดต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ CEO ปิติ ตันตทาเกษม แจ้งว่า ลูกค้าทีเอ็มบีสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้เช่นเดิมภายใต้แบรนด์ใหม่ ด้านลูกค้าของ ธนชาต ธนาครขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น



ชววิทย์ จິงนสมบูรณ

NER ออเดอริไหลเข้า

เรียกได้ว่า “ออเดอริไหลเข้า” ของจริง สำหรับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เสียชววิทย์ จິงนสมบูรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จรดปากกา ลงนามสัญญาซื้อขายยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง กับ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เรียบร้อย

พร้อมทั้งเตรียมปรับเปลี่ยนเป้าหมายรายได้และปริมาณขายยางในปีนี้ จากเดิมที่ตั้งไว้ 22,000 ล้านบาท และ 410,000 ตัน จากความต้องการใช้ที่สูงขึ้น ประกอบกับได้รับคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้ารายใหม่เข้ามาจำนวนมาก ขณะที่ลูกค้าเดิมยังคงสั่งสินค้าอย่างสม่ำเสมอ...บั้งๆ ปูริเย่ ไปเลยยยยย

ภาพข่าว



รับชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยผ่านแอป GHB ALL

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทำธุรกรรมกับ ธอส. ได้ง่าย ๆ บน Mobile Application : GHB ALL สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อของ COVID-19 เพิ่มบริการใหม่ล่าสุดด้วยการเปิดให้ลูกค้าที่ครบกำหนดต่ออายุกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สามารถ ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ได้ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 เพียงเข้าไปที่ Application : GHB ALL

บัตรกรุงศรีเดบิต แจกส่วนลดช้อปปิ้งออนไลน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เอาใจนักช้อปปิ้งออนไลน์ มอบโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ที่ร้าน ShopAt24 ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิตทุกประเภท และ Krungsri Boarding Card โดยลูกค้าสามารถใช้โค้ด BAY21Q2 เพื่อรับส่วนลดที่แอปพลิเคชัน ShopAt24 หรือ www.ShopAt24.com จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน สำหรับใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ - 30 มิถุนายน 2564 โดยโค้ดส่วนลดจำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน รวมจำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

